

TRẦN CÔNG TỬ NHÃN SƠN TÙNG

Ta chưa thấy đứa nào ngu như thế
Cũng tự hào là "cây ziết, nhà zăng"
Trải nghiệm cuộc đời trong bấy nhiêu năm
Ốc cứ ngu, lời cứ thum thum thúí...

*Biết mình ngu thì câm đi thằng Cui!
Miền nam nay trong khốn nạn, điều tàn
Bởi hai thằng Khiêm, Minh phá nước tan
Chịu lệnh Mỹ giết anh em cụ Diệm!*

Kể từ đó, người miền nam khốn nạn
Một loạt thằng Ba Búa quấy cho hôi
Kỳ, Quang, Khiêm, Minh, Xuân, Đính... lũ tòi
Chúng ngu dốt, biết chi là "cách mạng"?

*Là người có học, sao cứ sửa văng mạng?
Không cần chi lẽ phải, nghĩa là sao?
Hãy câm mồm, đừng có sửa tào lao
Vấn với vẻ nói nghe mà nôn mửa!*

47 năm, người miền Nam hết cựa!
Bởi thằng Khiêm, một thằng Xịa, liếm tròn
Miệng nó câm, cái mặt thịt vô hồn
Chắc là mi đã được nhiều mưa móc!

*Nói lời ngay, trẻ con còn muốn học
Sửa ngu si là chúng chửi mặt dày
Ta chưa từng thấy đứa cây vắn hay
Nhưng suy nghĩ như những phường bá láp!*

Thật tội nghiệp cho Bút vắn, bút rác!!!

*GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
OCT 16, 2010*

KHI NHÀ VĂN SƠN TÙNG THƯỜNG VAY KHÓC MƯƠN CHO ÔNG TƯỚNG SÁT NHÂN TRẦN THIỆN KHIÊM CỦA MÌNH

Lập loạn của một ông văn sĩ Sơn Tùng có khác, viết bằng con tim chứ không bằng lý trí với bộ óc suy nghĩ đần độn và hiểu biết của một con người bình thường với lương tri! Câu hỏi cho nhà văn Sơn Tùng là ông thấy tội nghiệp cho một ông già 80 tuổi Trần Thiện Khiêm đứng bên cạnh người vợ trẻ, bị thiên hạ xúm vào phỉ nhổ và nhục mạ thậm tệ. (đại ý là như vậy đi), thế nhưng, tại sao nhà văn Sơn Tùng không hỏi hoặc nghĩ ngược lại rằng, hơn 40 năm trước kia, một ông già 80 tuổi Trần Thiện Khiêm hôm nay, với quyền lực đầy mình, đã nhẫn tâm ra tay giết hại một người ngã ngựa, một người đã gơ tay đầu hàng chịu về nộp mạng cho đại tướng Trần Thiện Khiêm để trị tội (mà tội gì vậy? Trị TT Diệm về tội yêu nước chẳng?). Hành vi giết một người ngã ngựa, một người trong tay không một tác sất, bị trói quặt hai tay sau lưng, với những viên đạn và những vết dao chí tử vào thân thể người ta, đó là một hành vi của một kẻ có máu lạnh như đại tướng Trần Thiện Khiêm và bè lũ... mới hành động như thế đó thôi! Nay dù ông đại tướng Trần Thiện Khiêm nọ có già bao nhiêu tuổi đi nữa thì tội ác kia vẫn phải được trừng trị như

thường. Khi nhìn tấm ảnh TT Diệm bị bắn bên cạnh cái thau đựng máu tươi của TT Diệm đổ ra, xin hỏi nhà văn Sơn Tùng nghĩ gì về hành động giết người ngã ngựa của đại tướng Trần Thiện Khiêm và bè lũ tay sai giết mướn này???

Đệ nhị Thế chiến thứ 2 đã chấm dứt gần 50-60 năm qua, thế mà những tên tướng trong chính quyền Đức Quốc Xã hoặc Ý, ngày nay vẫn còn bị truy lùng và bắt xử dù các vị tướng ấy có già đến mấy đi nữa, thế giới vẫn không buông tha cho họ, không tha cho những kẻ ngã ngựa này cả. Và có ai thương thay khóc mướn khi thấy các vị tướng già nua với 90 đến 100+ tuổi này của Đức Quốc Xã Hitler bị bắt trị tội hay không vậy???

Đại tướng Trần Thiện Khiêm là người của lịch sử, đã gây cho đất nước đồ thân sinh linh, giết hại người yêu nước Việt Nam, bắn chết một Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, bàn tay đã nhúng chàm, đã gây tội ác tày trời, dù nay Trần Thiện Khiêm có già bao nhiêu tuổi đi nữa thì tội ác kia phải cần được trị tội, bêu đầu và cần phải nguyên rửa ngàn đời sau....

Tôn Nữ Hoàng Hoa

(viết: Góp ý với nhà văn Sơn Tùng qua bài viết nhân chuyện ông tướng nam xưa (mời tìm đọc ở nhiều diễn đàn)

http://hon-viet.co.uk/TonNuHoangHoa_GopYVoiNhavanSonTungQuabaiViet_NhanChuyenOngTuongNamXua.htm